



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กรมสรรพสามิต สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๐๐-๑๙ ต่อ ๕๒๑๓๖

ที่

กค ๐๖๑๕/ว. ๗๒๐

วันที่

๗๖ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง

ขอชักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติให้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพีชผัก ตามประกาศกรมฯ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคทุกภาค และสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่

ตามที่กรมสรรพสามิตได้ออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพีชผัก ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ) ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เพื่อใช้แทนประกาศกรมฯ จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพีชผัก พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ประกาศกรมฯ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ และประกาศกรมฯ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะสิ้นสุดใช้บังคับในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ที่ผู้ประกอบการและผู้นำเข้าเคยได้รับตามประกาศกรมฯ ทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวก็จะสิ้นสุดใช้บังคับไปด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพีชผัก ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพีชผัก ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอให้สำนักงานสรรพสามิตภาคทุกภาค และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ดำเนินการตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

๑. ให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แจ้งผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพีชผักในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ยื่นขอใช้สิทธิใหม่ทุกรายการสินค้า เนื่องจากสิทธิเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจะสิ้นสุดใช้บังคับในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ การขออนุมัติให้ได้รับสิทธินั้นให้ดำเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิตฉบับใหม่ คือ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพีชผัก ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยรายชื่อประเภทเครื่องดื่มและอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มแต่ละประเภทที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นไปตามบัญชีอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพีชผักตามท้ายประกาศกรมฯ ที่กำหนดขึ้นใหม่

๒. เพื่อให้การขอรับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และรวดเร็ว ให้แจ้งผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพีชผักที่ประสงค์จะได้รับสิทธิตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพีชผัก ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ สามารถยื่นคำขอใช้สิทธิดังกล่าวพร้อมกับส่งตัวอย่างเครื่องดื่มในปริมาณไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร และแสดงสูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตให้กรมสรรพสามิตพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้ แต่การอนุมัติคำขอใช้สิทธิจะมีผลตั้งแต่วันที่

/๑ ตุลาคม...

เวียนแล้ว

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และเนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อระหว่างประกาศกรมฯ ฉบับเดิมกับฉบับใหม่ ดังนั้น ในการส่งตัวอย่างเครื่องตีต้องระบุให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นการขอใช้สิทธิตามประกาศกรมฯ ฉบับใดเพื่อ สำนักงานสรรพสามิตภาคจะได้พิจารณาอนุมัติการให้สิทธิได้ถูกต้องตามสิทธิของประกาศกรมฯ ที่ขอใช้

๓. สำหรับการยื่นขอรับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์หลังจากที่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องตีประเภทน้ำผลไม้และน้ำพีชผัก ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้แล้ว คือตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปนั้น การอนุมัติจะมีผลดังนี้

๓.๑ กรณีผลิตในราชอาณาจักร ให้การอนุมัติมีผลตั้งแต่วันที่ผู้ประกอบการได้ยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ เป็นต้นไป

๓.๒ กรณีสินค้านำเข้า ให้การอนุมัติมีผลตั้งแต่วันที่อนุมัติให้ใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ เป็นต้นไป

๔. การพิจารณาคุณสมบัติของวัตถุดิบและอัตราส่วนผสมของเครื่องตีที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพีชผักหลายชนิด ตามบัญชีอัตราส่วนผสมของเครื่องตีประเภทน้ำผลไม้และน้ำพีชผักท้ายประกาศกรมฯ ที่กำหนดขึ้นใหม่ ๓ ประเภท ได้แก่ เครื่องตีประเภทน้ำผลไม้และน้ำพีชผัก ลำดับที่ ๑๒๓ “น้ำผลไม้ผสม” ลำดับที่ ๑๒๔ “น้ำพีชผักผสม” และลำดับที่ ๑๒๕ “น้ำผลไม้และน้ำพีชผักผสม” นั้น สามารถพิจารณาได้ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้

๔.๑ การพิจารณาคุณสมบัติของวัตถุดิบและอัตราส่วนผสมสำหรับเครื่องตีทั้ง ๓ ประเภทตามลักษณะแรก คือ คุณสมบัติของวัตถุดิบและอัตราส่วนผสมตาม (๑) ของประเภทเครื่องตีลำดับที่ ๑๒๓ ๑๒๔ และ ๑๒๕ นั้น เครื่องตีแต่ละประเภทจะต้องมีส่วนผสมของ น้ำผลไม้/น้ำพีชผัก/น้ำผลไม้หรือน้ำพีชผัก ชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีรายชื่อกำหนดไว้ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ท้ายประกาศกรมฯ โดยมีอัตราส่วนผสมตามที่กำหนดไว้สำหรับ น้ำผลไม้/น้ำพีชผัก/น้ำผลไม้หรือน้ำพีชผัก ชนิดนั้น ๆ ตามตัวอย่างดังนี้

- “น้ำผลไม้ผสม” ระหว่าง น้ำแอปเปิ้ลและน้ำมะนาว ซึ่งประกอบด้วย น้ำแอปเปิ้ลร้อยละ ๒๐ (ไม่มีรายชื่อในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ) น้ำมะนาวร้อยละ ๒๐ (ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐) เช่นนี้ก็จะได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ เนื่องจากมีน้ำมะนาวซึ่งเป็นน้ำผลไม้ที่มีรายชื่อในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ และมีอัตราส่วนที่เป็นไปตามที่กำหนด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

- “น้ำพีชผักผสม” ระหว่าง น้ำข้าว น้ำข้าวโพด น้ำแตงกวา และน้ำอัลมอนต์ ซึ่งประกอบด้วย น้ำข้าวร้อยละ ๑ (ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓) น้ำข้าวโพดร้อยละ ๗ (ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕) น้ำแตงกวาร้อยละ ๘ (ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐) และน้ำอัลมอนต์ร้อยละ ๒๐ (ไม่มีรายชื่อในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ) กรณีนี้จะได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ เนื่องจากมีน้ำข้าวโพดซึ่งเป็นน้ำพีชผักที่มีรายชื่อในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ และมีอัตราส่วนที่เป็นไปตามที่กำหนด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

- “น้ำพีชผักผสม” ระหว่างน้ำถั่ว ๔ ชนิด ซึ่งประกอบด้วย น้ำถั่วเหลืองร้อยละ ๕ (ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐) น้ำถั่วเขียวร้อยละ ๕ (ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐) น้ำถั่วแดงร้อยละ ๓ (ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕) และน้ำถั่วดำร้อยละ ๓ (ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕) กรณีนี้จะไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ เพราะแม้ว่าน้ำถั่วทุกชนิดจะมีรายชื่อในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ แต่ไม่มีน้ำถั่วชนิดใดที่มีอัตราส่วนผสมเป็นไปตามที่กำหนด

- “น้ำผลไม้และน้ำพืชผักผสม” ระหว่าง น้ำอุ่น และน้ำใบเตย ซึ่งประกอบด้วย น้ำอุ่น ร้อยละ ๒๐ (ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐) และน้ำใบเตยร้อยละ ๑๐ (ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐) กรณีนี้จะได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ เนื่องจากมีน้ำอุ่นซึ่งเป็น น้ำผลไม้ที่มีรายชื่อในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ และมีอัตราส่วนที่เป็นไปตามที่กำหนด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

๔.๒ การพิจารณาคุณสมบัติของวัตถุดิบและอัตราส่วนผสมสำหรับเครื่องดื่มทั้ง ๓ ประเภท ตามลักษณะที่สอง คือ คุณสมบัติของวัตถุดิบและอัตราส่วนผสมตาม (๒) ของประเภทเครื่องดื่มลำดับที่ ๑๒๓ ๑๒๔ และ๑๒๕ นั้น เครื่องดื่มแต่ละประเภทจะมีส่วนผสมเฉพาะจาก น้ำผลไม้/น้ำพืชผัก/น้ำผลไม้และน้ำ พืชผัก ที่มีรายชื่อกำหนดในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ หรืออาจมีบางชนิดที่ไม่มีรายชื่อกำหนดในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ผสมอยู่ด้วยก็ได้ แต่อัตราส่วนผสมของ น้ำผลไม้/น้ำพืชผัก/น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ที่มีรายชื่อกำหนดในบัญชีอัตรา ส่วนผสมฯ รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ตามตัวอย่างดังนี้

- “น้ำผลไม้ผสม” ระหว่าง น้ำแอปเปิ้ล น้ำมะนาว และน้ำเสาวรส ซึ่งประกอบด้วย น้ำแอปเปิ้ลร้อยละ ๒๐ (ไม่มีรายชื่อในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ) น้ำมะนาวร้อยละ ๑๐ (ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐) น้ำเสาวรสร้อยละ ๑๐ (ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐) เช่นนี้ก็จะได้รับ สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ เนื่องจากอัตราส่วนผสมของน้ำมะนาวกับน้ำเสาวรซึ่งเป็นน้ำผลไม้ที่มี รายชื่อในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ เมื่อรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

- “น้ำพืชผักผสม” ระหว่างน้ำถั่ว ๕ ชนิด ซึ่งประกอบด้วย น้ำถั่วเหลืองร้อยละ ๕ (ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐) น้ำถั่วเขียวร้อยละ ๕ (ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐) น้ำถั่วแดงร้อยละ ๓ (ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕) น้ำถั่วดำร้อยละ ๓ (ในบัญชีอัตรา ส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕) และน้ำถั่วลิสงร้อยละ ๕ (ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕) กรณีนี้ น้ำถั่วทุกชนิดมีรายชื่อในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ และเมื่อรวมกันแล้วมีอัตราส่วนผสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เช่นนี้ก็จะได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์

- “น้ำผลไม้และน้ำพืชผักผสม” ระหว่าง น้ำอุ่น น้ำใบบัวบก และน้ำแอปเปิ้ล ซึ่งประกอบด้วย น้ำอุ่นร้อยละ ๑๐ (ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐) น้ำใบบัวบกร้อยละ ๑๐ (ในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐) และน้ำแอปเปิ้ลร้อยละ ๑๐ (ไม่มีรายชื่อในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ) เช่นนี้ก็จะได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ เนื่องจากอัตราส่วนผสมของน้ำอุ่นกับน้ำใบบัวบก ซึ่งเป็นน้ำผลไม้ที่มีรายชื่อในบัญชีอัตราส่วนผสมฯ เมื่อรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางสดศรี พงศ์อภัย)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพสามิต